



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง
ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง บัญชีรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามประกาศมูลนิธिरางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง จังหวัดนครสวรรค์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้สรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง จังหวัดนครสวรรค์ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นางปัญญาธิ์ อยุ่ยั้งยืน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตาคีประชาสรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์
๒. นางอัจฉรา ครองบุญ ครูโรงเรียนประชานุเคราะห์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓. นางศรีนวล มีศรีสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนย่านศิรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๑

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกขาดคุณสมบัติ หรือไม่เหมาะสมที่ได้รับการคัดเลือกสามารถทักท้วงไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยหนังสือทักท้วงต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง พร้อมกับแสดงข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่าประสงค์จะทักท้วงรายใด ด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง จังหวัดนครสวรรค์ จะไม่รับพิจารณาข้อทักท้วงและจะส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศเป็นตัวแทนของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวชุตติพร เสขัง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ประธานกรรมการคัดเลือก

ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวัง จังหวัดนครสวรรค์